

## ๗. บัญชีการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง	- เพื่อพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	- บุคลากรในสังกัด ทต.แม่แรงทุกคน	๑๐๐,๐๐๐.-	พ.ค.- มิ.ย. ๕๘	- บุคลากรได้รับความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	งานกรรเจ้าหน้าทีฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	- เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	- บุคลากรในสังกัด ทต.แม่แรงทุกคน	๒๐,๐๐๐.-	ก.ค. – ส.ค. ๕๘	- บุคลากรได้รับความรู้และนำมาปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ	งานกรรเจ้าหน้าทีฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร ด้านการบริหารจัดการที่ดี	- เพื่อพัฒนาความรู้และวิสัยทัศน์ในการทำงานของผู้บริหาร	- พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้บริหารทุกคน	๒๐,๐๐๐.-	ก.ค. – ส.ค. ๕๘	- บุคลากรมีความรู้และวิสัยทัศน์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น	ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภายนอกที่ดำเนินการ
๔.	โครงการศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ	- เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	- บุคลากรในสังกัด ทต.แม่แรงทุกคน	๓๐,๐๐๐	พ.ค.- มิ.ย. ๕๘	- บุคลากรได้รับความรู้และนำมาปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ	งานกรรเจ้าหน้าทีฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดเทศบาล
๕	โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานเทศบาล (จัดโดยหน่วยงานภายนอก)	- เพื่อพัฒนาความรู้และการปฏิบัติงานในหน้าที่	- ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลทุกคน	เป็นไปตามรายจ่ายของแต่ละหลักสูตร	ต.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘	- บุคลากรมีความรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภายนอกที่ดำเนินการ

\*\*\*หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบาลบุญดูต

แผนพัฒนาบุคลากรฯ : ๒๕๕๘ (งานกรรเจ้าหน้าที ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่แรง)

## ๗. บัญชีการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖	โครงการบริการที่ประทับใจ	เพื่อพัฒนาความรู้ให้ เกิดความเข้าใจ และ	- พนักงานเทศบาล/ พนักงานจ้าง/ ลูกจ้างประจำ	๒๐,๐๐๐.-	พ.ค. - ก.ย. ๕๗	- บุคลากรได้รับความรู้ และนำมาปฏิบัติงานได้ดี และมีประสิทธิภาพ ให้บริการประชาชน ได้รับบริการที่ประทับใจ	งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
๗	โครงการศิลปะการพูดต่อหน้า ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ	- เพื่อพัฒนาความรู้ และประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	- พนักงานเทศบาล/ พนักงานจ้าง/ ลูกจ้างประจำ	๒๐,๐๐๐.-			

\*\*\* หมายถึงเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบาล